

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN HẢI LĂNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 8a/2006/NQ-HĐND

Hải Lăng, ngày 23 tháng 12 năm 2006

**NGHỊ QUYẾT
Về Kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội năm 2007**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HẢI LĂNG
KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ 8**

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Sau khi nghe báo cáo của UBND huyện về Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2006 và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2007; Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri của Thường trực HĐND huyện; Báo cáo Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của UBMTTQ Việt Nam huyện; Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế- xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện và ý kiến phát biểu của đại biểu HĐND huyện,

QUYẾT NGHỊ:

HĐND huyện tán thành về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội năm 2006 và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2007, với các chỉ tiêu, giải pháp nêu trong báo cáo của UBND huyện và báo cáo của các cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân huyện. HĐND huyện lưu ý và nhấn mạnh một số nội dung sau đây:

I. MỤC TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2007

- Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn năm trước. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả trên một đơn vị diện tích. Tăng tỷ trọng Công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp và các ngành Thương mại- Dịch vụ, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa địa phương. Phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội;

- Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế- xã hội, tích cực thu hút nhiều hơn vốn nước ngoài tài trợ và vốn đầu tư của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Nâng cao hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước;

- Tiếp tục đổi mới trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng; thực hiện tốt các chính sách xã hội, cải thiện thêm đời sống của nhân dân;

- Đẩy nhanh tốc độ xóa đói giảm nghèo, tích cực giải quyết việc làm, đẩy mạnh xuất khẩu lao động và giới thiệu việc làm ở các tỉnh trong nước một cách có hiệu quả;